



ที่ ศก ๐๐๐๙/ ๓๕๕๕

ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ  
ถนนเทพา ศก ๓๓๐๐๐

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การดำเนินงานโครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง

เรียน นายอำเภอ

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เห็นชอบให้กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินโครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง เพื่อกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว โดยมีคณะอนุกรรมการบริหารจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลังกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข พื้นที่เป้าหมาย วิธีการทำลายต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรค การใช้เงิน วิธีการจ่ายเงินชดเชย ตลอดจนการตรวจสอบว่ามีการทำลายจริง และได้มีการประชุมชี้แจงคู่มือโครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการ เห็นชอบ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ ณ กรมส่งเสริมการเกษตร

เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ฯ จังหวัดศรีสะเกษ จึงขอให้อำเภอดำเนินการ ดังนี้

๑. ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามคู่มือโครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดคู่มือโครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง ได้จาก QR Code

๒. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่และผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับโรคใบด่างมันสำปะหลังและการป้องกันกำจัด การกำจัดแมลงพาหะ (แมลงหริ่งขาวยาสูบ) รวมถึงส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ท่อนพันธุ์สะอาด โดยประชาสัมพันธ์แหล่งพันธุ์สะอาด แหล่งปลูกที่ไม่พบโรคระบาดให้เกษตรกรทราบ

๓. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่หมั่นสำรวจแปลงปลูกทุกสัปดาห์ หากพบพืชแสดงอาการโรคใบด่างมันสำปะหลัง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ทันที

๔. แจ้งให้อาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.) หรือสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) สำรวจติดตามสถานการณ์โรคใบด่างมันสำปะหลังในพื้นที่ ทุกสัปดาห์ ต่อเนื่องฤดูการปลูก แล้วรายงานผลการสำรวจ ฯ ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอทราบเพื่อรายงานในแบบรายงานการระบาดศัตรูพืชประจำสัปดาห์ ให้สำนักงานเกษตรจังหวัด หรือกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย (ผ่านระบบ [forecast-ppsf.doae.go.th](http://forecast-ppsf.doae.go.th)) ทราบต่อไป

๕. สำนักงานเกษตรอำเภอ รายงานผลการสำรวจติดตามสถานการณ์โรคใบด่างมันสำปะหลังในพื้นที่ ทุกวันอังคาร ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ น. ผ่านระบบ [forecast-ppsf.doae.go.th](http://forecast-ppsf.doae.go.th) หรือรายงานในแบบรายงานการระบาดศัตรูพืชของมันสำปะหลังประจำสัปดาห์ (รูปแบบของไฟล์ Excel) ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดทราบ ทางไลน์กลุ่ม จนท.อารักขาพืช

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งให้เกษตรกรอำเภอดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ

(นายสว่าง กาลพัฒน์)

เกษตรจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

สำนักงานเกษตรจังหวัด

กลุ่มอารักขาพืช

โทร. ๐-๔๕๖๑-๕๗๘๓

โทรสาร ๐-๔๕๖๑-๒๕๖๔



คู่มือโครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง